

ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๒



ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐



มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สธ.)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๕ จำนวน ๑ ฉบับ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า รัฐบาลมีนโยบายผลักดันสมุนไพรให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ จึงได้กำหนดเป็นแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับนานาชาติ ผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ. - สธ.) ในกิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการหวงแหน เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ. - สธ.) จึงให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการดังกล่าว โดยให้รายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาง e-mail:nanlocalnetwork@gmail.com ในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Excel โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ และครั้งต่อไปทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเดช ฝ้ายนันทชัย)

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๕๗๑-๖๓๘๓

D/aom/aomaem/หนังสือราชการ/หนังสือราชการปี ๒๕๖๑/เดือน ม.ค. ๖๑